

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



สำรวจจัดทำข้อมูลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำข้อมูลท้องถิ่น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
ผลการตรวจ - ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



พบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู
สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกพบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ.หนองบัวลำภู
ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด



ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู ได้ประชุมบริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผบช.สตม., ผบก.ตม.๔ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน และมอบเสื้อยืดโพลีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป



X - Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง

วันที่ ๗ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์การนำพาคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย



ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว ๔ สัญชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภูสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกประชาสัมพันธ์ ให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการการทำงานของคนต่างด้าว ๔ สัญชาติ ณ บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต จำกัด มีผู้จัดการฝ่ายบุคคลเข้าร่วม

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.๓๗ และ ม.๓๘ ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป



ตรวจการแจ้งที่พัก

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๖.๑๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว. ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘ ให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เกสต์เฮ้า ในเขตพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ผลการตรวจสอบ “ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด”



ตรวจเข้มสถานบริการ เพื่อป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว. ตม.จว.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบสถานบริการ ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อป้องกันปราบปรามการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๖๒



สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๕.๓๕ น. พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกดำเนินการสุ่มตรวจสอบและสืบสวนพฤติกรรมของคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จากการตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวได้อยู่ในราชอาณาจักรตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นไว้จริง



โครงการจิตอาสาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ “ส่งมอบศาลาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคสิ่งของสร้างเสริมอาชีพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน” ให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี



X - Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบสถานที่ที่เสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์การนำพาคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย



ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ ม.๓๗ และ ม.๓๘ เพื่อป้องกันการให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่กระทำ

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๗ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว. ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๓๘ ให้แก่เจ้าบ้านผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เกสต์เฮ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเข้าตรวจสอบที่ รีสอร์ทบ้านสวนชีวาสรอายุ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ผลการตรวจสอบ “ไม่พบคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด”

ทั้งนี้ จึงได้ประชาสัมพันธ์ หากมีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยให้ดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.๓๗ และ ม.๓๘ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าหากให้การเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อไป



สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.หนองบัวลำภู ออกดำเนินการสุ่มตรวจสอบและสืบสวนพฤติกรรมของคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จากการตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวได้พักอาศัยและอยู่ในราชอาณาจักรตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นไว้จริง



ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน NO GIFT POLICY

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม. จว.หนองบัวลำภู ได้ประชุมกำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส "งดรับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



ROYAL THAI POLICE
IMMIGRATION BUREAU
กรมตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

NO GIFT POLICY
“งดรับ”

ตม.จว.หนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและกำลังพล ทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส “งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง
สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู

คู่มือปราบปรามผู้สมคบคิดและขบวนการก่อการร้าย
คู่มือตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาภูเก็ต
คู่มือปฏิบัติการและคู่มือฝึกอบรมระบบบันทึกข้อมูล

นางสาวกมลทิพย์ นามะ
นางสาวกมลทิพย์ นามะ



ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. พ.ต.ต.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง สว.ตม.จว. หนองบัวลำภู ได้ประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ และกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผบช.สตม., ผบก.ตม.๔ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด



สถิติการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร

รหัส เหตุผล	เหตุผลในการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร	จำนวน (ราย)
๒.๔	เพื่อการท่องเที่ยว	๓๖
๒.๖	เป็นครูหรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ	๕
๒.๘	เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ	๑
๒.๑๓	ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ	๒
๒.๑๘	กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (สามีไทย,ภรรยาไทย,บุตรไทย)	๒๒
๒.๒๑	ปฏิบัติงานในองค์กรการกุศลสาธารณะ องค์กรเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า ต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๒
๒.๒๒	ใช้ชีวิตบั้นปลาย	๒๓
๒.๒๓	เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย	๒
๒.๒๔	เยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย	๕
๑๒.๑	บัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ Privilege Entry Visa : PE	๒
๑๐	แรงงาน ๓ สัญชาติ กลุ่มมติ ครม. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕	๑
๑๐.๓	แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๖ และประกาศ มท. ลง ๓๑ ต.ค.๖๖	๒
รวมทั้งสิ้น		๑๐๓